



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา  
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๑

.....

ด้วยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาให้โปร่งใส เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหารฯ พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จึงขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนพล ไชยวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อประชุม

๑.๑ ประธานแจ้งประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาดำเนินพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ญัตติผู้บริหารเสนอ

วาระที่ ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

วาระที่ ๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วาระที่ ๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ

ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาอบต.

เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสามัญสภาอบต.

วาระที่ ๕.๔ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประกอบด้วยสมาชิกสภาอบต. มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน)

วาระที่ ๕.๕ พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ (กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาอบต. มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ ๖.๑ เลขานุการสภาอบต.แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก

วาระที่ ๖.๒ แจ้งความคืบหน้ากรณีการอนุญาตดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต จากกรมป่าไม้ (คทช.) กรณีป่าชุมชนเขาแม่ทา อำเภอเมืออน จังหวัดเชียงใหม่

วาระที่ ๖.๓ การอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ